

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจิ้ง
สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ ที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจิ้ง

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญนะ ตามล	ประธานสภา อบต.เมืองจิ้ง	บุญนะ ตามล	
๒	นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว	รองประธานสภา อบต.เมืองจิ้ง	บุญธรรม แสนดวงแก้ว	
๓	นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	เลขานุการสภา อบต.เมืองจิ้ง	ศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	
๔	นายทัตธน หาดพรม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	ทัตธน หาดพรม	
๕	นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	สุภาภรณ์ รุ่งเรือง	
๖	นายณรงค์ วังอินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	ณรงค์ วังอินทร์	
๗	นางธัญญารัตน์ ปัญญา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	ธัญญารัตน์ ปัญญา	
๘	นางสันต์ฤทัย แก้วใส	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	สันต์ฤทัย แก้วใส	
๙	นายพิทยา วิชัยยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	นายพิทยา วิชัยยา	
๑๐	นายชเนรินทร์ บัวผัน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ชเนรินทร์ บัวผัน	
๑๑	นางประกอบ ไชยชนะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ประกอบ ไชยชนะ	
๑๒	นายวิฑูร วรรณสิริภาพ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	วิฑูร วรรณสิริภาพ	
๑๓	นายอนันต์ สุริยศ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	อนันต์ สุริยศ	
๑๔	นายอภิวัฒน์ สอดสี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	อภิวัฒน์ สอดสี	
๑๕	นางละเอียด เตชะเสนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	ละเอียด เตชะเสนา	
๑๖	นายรุ่ง อินต๊ะวงศ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	รุ่ง อินต๊ะวงศ์	
๑๗	นางระเบียบ กะรัตน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ระเบียบ กะรัตน์	
๑๘	นางบุญทุม สุขใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	บุญทุม สุขใจ	
๑๙	นายอำนาจ สงคราม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	อำนาจ สงคราม	
๒๐	นายประสิทธิ์ สุริยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	ประสิทธิ์ สุริยา	
๒๑	นางจำเนียร ม้าแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	จำเนียร ม้าแก้ว	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำรวย ผัดผล	นายก อบต. เมืองจิ้ง	สำรวย ผัดผล	
๒	นายธีรศักดิ์ โคกมา	รองนายก อบต. เมืองจิ้ง	ธีรศักดิ์ โคกมา	
๓	นายม้าย สงคราม	รองนายก อบต.เมืองจิ้ง	ม้าย สงคราม	
๔	นายสามิตร อภัยรุดน	เลขานุการนายก อบต.เมืองจิ้ง	สามิตร อภัยรุดน	
๕	นายประสิทธิ์ จันทร์ดี	นักวิชาการเกษตร ต.เมืองจิ้ง	ประสิทธิ์ จันทร์ดี	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขาธิการสภาฯ

ตรวจองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาฯตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขาธิการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขาธิการสภาฯ

อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ และเชิญประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

รายงานการประชุมสภาฯเลขาธิการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาทุกท่านไปแล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ

(คทช.)

นายสำรววย ผัดผล นายก อบต.เมืองจันท์

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯที่เคารพ สืบเนื่องจากทางอำเภอภูเพียงได้แจ้งให้ อบต.เมืองจันท์ได้เร่งรัดให้จัดส่งมติความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร โดยให้ส่งความเห็นไปยังอำเภอภูเพียงภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วน อีกทั้งในวันที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๖๑ จะมีภารกิจร่วมกับหน่วยงานนอกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการทำบ่อหลวงบนสันเขาของบ้านหมู่ ๔ และหมู่ ๘ รวมถึงการประชุมสัญจรของหัวหน้าส่วนฯอำเภอภูเพียงในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ จึงเป็นเหตุที่มีการประชุมสภาฯในวันนี้ (วันอาทิตย์) สำหรับในรายละเอียดซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกแนวทางหรือนโยบายให้รัฐได้ทำ กรณีที่เกษตรกรเข้าไปทำกินในเขตป่าที่ไม่มีเอกสาร

สิทธิ์ ถ้าประสงค์ที่จะทำกินอยู่จะเสนอเข้าไปยังคณะกรรมการฯ(คทช.)โดยผ่านคณะกรรมการฯระดับจังหวัดที่ผู้ว่าเป็นประธาน ที่ผ่านมา จังหวัดน่านมีเป้าหมายของโครงการอยู่ที่สองแสนกว่าไร่ โดยคณะกรรมการ คทช มีเงื่อนไข ตามระดับชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ - ๕ ของอบต.เมืองจันทน์เจ้าหน้าที่ได้ยื่นไปอยู่ที่ประมาณ๕,๐๐๐ ถึง ๖,๐๐๐ ไร่ แต่ขณะนี้ได้แจ้งจำนวนที่เข้าขาย เป็นจำนวน ๑,๑๑๕ ไร่ ทั้งนี้ ก็ยังไม่ทราบว่า ในจำนวนที่เข้าขาย (๑,๑๑๕ ไร่ ๑ ตร.ว.) จะอยู่ในเขตของบ้านใดบ้าง แต่อาจจะอยู่ในพื้นที่ของบ้านหมู่ ๔,๕,๘,๒และ ๑๐ ซึ่งวันนี้นำเข้าสู่สภาเพื่อให้ทุกท่านได้แสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวาง ก่อนที่จะมีมติในเรื่องนี้และจะได้แจ้งให้อำเภอรอบต่อไป ครับ

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ ประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณา ก็คือว่า จำนวนไร่ที่ได้รับอนุมัติว่าอยู่ในข่ายการพิจารณา กับจำนวนที่เสนอขอเข้าร่วมมีความแตกต่างกันประมาณ หนึ่งในห้า แล้วจะต้องหาคำตอบสำหรับผู้ที่ยังไม่อยู่ในข่าย ถ้าหากพื้นที่ไม่ได้กันแนวเขตที่ชัดเจนยังมีปัญหามาก บางทีการพิจารณาผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่มีพื้นที่ติดกันไม่ได้ แต่ที่ได้เป็นผู้ที่อยู่ข้างในซึ่งลึกเข้าไปมาก ก็ดูแล้วก็แปลก อย่างที่บนอ่าวนำจำพื้นที่ที่อยู่ติดกันบางคนได้บางคนไม่ได้ แต่ที่ติดกับห้วยจำโฮงปรากฏว่าได้ก็เกิดปัญหาว่าได้ไม่เหมือนกัน จึงอยากจะฝากสอบถามไปยังผู้รู้ว่ามีอะไรเป็นแนวทางในการกำหนดหรืออนุญาต เพื่อจะได้ไปแจ้งให้ผู้ที่ยังไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับอนุญาต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อไป เพราะเท่าที่ทราบทางชาวบ้านที่ได้ทำกินในเขตป่าต่างรอกอย่ว่า จะมีช่องทางใดที่จะสามารถทำให้ที่ดินทำกินถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เกิดปัญหากับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ซึ่งในเรื่องของการให้ความเห็นชอบก็ควรที่จะดำเนินการ แต่ต้องมองไปถึงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าด้วย โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้อยู่ในข่าย จะมีการพิจารณาในขั้นตอนหรือลำดับถัดไปหรือไม่ ก็อยากจะขอฝากกับท่านนายก อบต. ด้วยครับ

นายสำรวย ผัดผล นายก อบต.เมืองจันท์

ขออนุญาตเรียนว่า ในส่วนของความกังวลต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะมีทุกๆที่และหากเป็นการเสนอเมื่อสามสี่ปีที่แล้ว ที่ทางรัฐบาลมีนโยบายมาใหม่ก็อาจจะได้รับอนุมัติไปตั้งนานแล้ว ในความเห็นก็คิดว่า คงจะต้องพยายามเสนอขึ้นไปตราบที่เราต้องการใช้ที่ดินดังกล่าวทำกินอยู่เพียงแต่เราไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในทันทีที่เราต้องการ ที่จริง ณ ปัจจุบันก็เกิดความขัดแย้งได้หากเจ้าหน้าที่เข้ามาจับกุม และก็สามารถทำได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว โดยขณะนี้เราก็สามารถช่วยคนกลุ่มนี้ได้แล้ว ประมาณหนึ่งในห้าคือผู้ที่เข้าขายและก็พยายามทำต่อไปสำหรับผู้ที่ยืนยันที่จะทำกินต่อไป ยกเว้นผู้ที่ไปทำผิดเงื่อนไขอื่น (พื้นที่ในชั้น ๑,๒) คิดว่าชาวบ้านบางคนมีที่ดินหลายแปลง และบางแปลงอยู่ในเขตที่ไม่สามารถให้ได้ก็จะถูกกันออก แต่ในรายละเอียดเราไม่รู้ ซึ่งก็คล้ายๆกับที่เขาประกาศเขตสปก. บางทีไปทับซ้อนกับที่ นส.๓ ไม่สามารถยกระดับให้เป็นโฉนดได้ เนื่องจากคร่อมที่ สปก. ผมอยากจะเสนอแนะว่า ประการแรก แนวทางใดที่จะให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์ก็ควรที่จะดำเนินการไปก่อน (อย่างกรณีขอสปก.ก็ยังไม่ออกไม่ครบ ส่วนที่เหลือก็ยังมีอยู่แต่ก็อยู่ในข่ายที่จะสามารถออกสปก.ได้) สำหรับเรื่องนี้เป็นการทำกินในเขตป่า แต่รัฐเพิ่งจะอนุญาตให้ใช้แต่จะแตกต่างจาก

สปก.ที่ออกให้สิทธิ์เป็นรายๆไป แต่จะเป็นลักษณะแปลงรวมระดับบ้านโดยมีคณะกรรมการฯดูแล ถ้าถามว่าผู้ที่ ยังไม่ได้จะทำอย่างไร ก็ตอบว่าจะต้องเดินหน้าต่อโดยจับพิกัดขอบเขตพื้นที่แล้วยื่นต่อไป แต่จะได้ระลอกไหนก็ ยังไม่รู้ แต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านก็คือ กรณีที่ให้ความเห็นชอบสำหรับพื้นที่ที่อยู่ในข่าย บริเวณหรือ ส่วนตรงนั้น เราสามารถจัดบริการด้านสาธารณสุขต่างๆได้จากหน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกพื้นที่ที่จะสามารถ ทำหน้าที่ได้ตามศักยภาพและเพื่อโอกาสการพัฒนา ต่อไป อีกกรณีหนึ่ง(ที่จะสามารถยื่นเสนอสำหรับผู้ที่ไม่ได้ อยู่ในข่าย) โดยในคณะกรรมการที่ผมเข้าร่วม ซึ่งมีท่านบัณฑิตฯ เป็นประธาน เป็นการเสนอตอบรับกับ ชาวบ้านคนละครั้งทาง คือถ้าต้องการเข้าใช้สิทธิ์ที่ดินในเขตป่าเสนอเข้ามาทั้งหมด เฉพาะผู้ที่ทำกินจริง (ไม่ใช่ นายทุน) ซึ่งมีบางหมู่มีรายชื่อของคนอื่นที่ไม่ได้มาทำกิน จึงต้องมีการตรวจสอบ(ทั้งในส่วนที่เป็นสปก.) และ อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ได้รับสิทธิ์พร้อมกันทั้งหมดที่ได้ยื่นเสนอขอไป ครับ

นายพัทธน หาดพรม สมาชิกสภา หมู่ ๑

เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารฯ การรับรองในที่ดิน ๑,๑๑๕ ไร่ นี้เราไม่รู้ ว่าอยู่ในพื้นที่หมู่ไหนบ้าง ซึ่งไม่ชัดเจน อยากสอบถามว่า ตำบลอื่นๆในเรื่องนี้มีการรับรองแบบไหน ทำอย่างไร บ้างที่จะต้องส่งภายในวันที่ ๕ เมษายน นี้ ซึ่งผมก็มีความเป็นห่วงว่า หากทางสภาเห็นชอบไป แต่ว่าจะไป ชัดแย้งกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ พื้นที่อาจจะมีข้อแตกต่างกับตำบลอื่น เช่น ผาสิงห์ ที่เป็นวนอุทยานฯ ส่วนของตำบลเราจะครอบคลุมแค่ไหน เพียงไรก็มีความเป็นห่วง ครับ

นายสำรวย ผัดผล นายก อบต.เมืองจัง

เรียนท่านประธานฯ สำหรับตำบลที่จะต้องยื่นพร้อมกับเมืองจัง คือตำบลบ่อ ซึ่งมีขอบเขต อยู่ ๓ ฐานะ คือ ป่าสงวนในถ้ำผาตูป ๙๓ ไร่, ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ๓,๐๐๓ ไร่ และป่าน้ำยาวและ ป่าน้ำสวด ๕,๗๗๗ ไร่ ตำบลผาสิงห์ มีป่าถ้ำผาตูป ๔๗๘ ไร่และป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ๕๐๑ ไร่ รวมถึงน้ำ พาง ๖๓๑ ไร่และอายนาไลอย ๑,๒๗๑ ไร่ ที่ใกล้เราอีกมีสะเนียน ๕,๘๐๔ ไร่ ส่วนใหญ่เห็นว่าจะรับรอง ยกเว้น ตำบลสะเนียน มีปัญหา ความเห็นต่างระหว่างสภาและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ต้องการรอให้ครบก่อนแต่ก็ไม่สามารถหารายละเอียดชัดเจนว่าทั้งหมดมีจำนวนกี่ไร่ ก็ยังคงเป็นปัญหาต่อไป

นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว สมาชิกสภา หมู่ ๔

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารฯ กรณีการให้ความเห็นชอบที่ดิน ในเขตตำบลเมืองจัง อยู่ในชั้น ๓, ๔, ๕ ไม่ใช่ชั้น ๑, ๒ ซึ่งจะไม่สามารถเข้าข่ายตรงนี้ได้ สำหรับในส่วนของเรา ถ้าวันนี้เราไม่เห็นชอบก็จะไม่ได้รับการแก้ไข ทุกอย่างก็จะเหมือนเดิม แต่ก็ยังเป็นห่วงในเรื่องคำชี้แจงแก่ผู้ที่ไม่ อยู่ในข่ายการพิจารณาด้วยเหตุผลประการใด ก็อยากให้สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณา ครับ

นางระเบียบ กะรัตน์ สมาชิกสภา หมู่ ๙

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารฯ อยากสอบถามว่า คทช. เช่น บ้านหมู่ ๙ ไม่กี่คนที่มียาชื่อคือที่มีที่ดินในเขตป่าใน (ป่าลึก) ได้เข้าร่วมโครงการคทช. แต่ชาวบ้านที่ไม่ได้ทำ

กินเขตป่าใน แต่อยู่ระหว่างกลับไม่มีชื่อ บางคนมีที่ดินตรงกลางแต่มีชื่อ ก็เลยไม่เข้าใจว่าใช้อะไรไว้ จับพิกัดอย่างไร จึงอยากถามว่า ชาวบ้านหมู่ ๑, ๔, ๙, ๘ ที่ทำกินในเขตชั้น ๑, ๒ มีกี่คน ถ้ายกมือให้ผ่านจะมีปัญหา กับฝ่ายปกครองหรือไม่ จะมีผลดีผลเสียกับชาวบ้านยังไง

นายชณรินทร์ บัวผัน สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯ ในวาระนี้ เป็นเรื่องโครงการจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชน ตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งทางอำเภอมีหนังสือแจ้งให้ท้องถิ่นพิจารณามีมติให้ความเห็นชอบฯเพื่อจะส่งให้จังหวัดน่านโดยด่วนเพื่อจัดทำคำขอตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แล้วรายงานกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ในประเด็นนี้บอกว่าจะขอให้เร่งรัดให้องค์การบริหารส่วนตำบลลงมติเห็นชอบฯเพื่อรายงานกรมป่าไม้ฯ หมายความว่า บ้านที่มีรายชื่อก็จะต้องรายงาน เมื่อรายงานไปแล้วจะมีความขัดแย้งหรือไม่ นั้นทางสภาฯก็คงต้องมีหน้าที่ให้คำตอบ เช่น ๑,๑๑๕ ไร่มีใครบ้าง ใครเป็นคนหากก็จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ไปดูว่าเป็นใครบ้าง และที่ท่านนายกฯแจ้งว่าหกพันกว่าไร่ ที่ได้ยื่นเสนอไปเป็นของใครบ้าง นั่นก็จะเป็นเป้าหมายที่จะต้องติดตามต่อไป ซึ่งในสภาฯก็ยังไม่รู้รายละเอียดว่ามีใครบ้าง รวมถึงที่ตกหล่นไม่ได้ยื่นเสนออีก ในเบื้องต้นคือชาวบ้านทำกินในเขตป่า เมื่อมีโครงการคทช.เพื่อรับรองสิทธิให้ หากไม่รับรองชาวบ้านก็ยังทำกินในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต (ที่ผิดกฎหมาย) ก็จะเสียสิทธิไป ควรจะรับรองให้เหมือนกับพื้นที่อื่นไปก่อน สำหรับอำเภอที่มีได้อยู่ในพื้นที่เป้าหมายของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ป่า ดังกล่าวฯให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความพร้อมในการที่จะเสนอพื้นที่เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)ให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินและรายชื่อผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย พร้อมมติความเห็นชอบจากสภาฯที่ป่านั้นตั้งอยู่รายงานอำเภอ เพื่อจะได้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานให้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) น่าน ต่อไป ก็แสดงว่าอำเภอที่ไม่อยู่ในเป้าหมายการแจ้งในครั้งนี้ ก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมเข้าไปได้ น่าจะหมายถึงการเสนอเพิ่มเติมได้เรื่อยๆ สำหรับประเด็นนี้ต้องมาดูว่าหกพันกว่าไร่ครอบคลุมหรือยัง สำหรับผมเห็นว่าควรจะให้ความเห็นชอบฯไป ในส่วนของความขัดแย้งที่อาจมีขึ้น ก็คงต้องอธิบายทำความเข้าใจ ครับ

นายอนันต์ สุริยศ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๗

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯ สำหรับเรื่องชาวบ้านที่ทุกท่านกังวล ผมอยากจะเรียนว่า ชาวบ้านรับรู้ข่าวสารได้ดี เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเรียกชาวบ้านดูแผนที่ ผู้ที่จะได้อยู่ในขอบเขตสีแดง คนที่ไม่อยู่ในขอบเขตสีแดงตามแผนที่ทางอากาศปี ๕๒ (ประมาณนี้) ก็จะไม่ได้สิทธิ์ดังกล่าว เชื่อว่าชาวบ้านมีความเข้าใจ

นายสำรววย ผัดผล นายก อบต. เมืองจ้ง

ผมคิดว่าทางหน่วยงานเขาสามารถมาทำความเข้าใจกับชาวบ้านได้ในเรื่องนี้ เช่น คนที่ได้จะมีสิทธิ์อะไรบ้าง และคนที่ยังไม่ได้จะพยายามที่จะให้เข้าถึงได้อย่างไร แต่ถ้าไปบอกว่าเขาไม่ได้แล้วก็จะไปมีส่วนในการกีดกันแต่ถ้าบอกว่าได้พยายามใส่รายชื่อไปแล้ว แต่ได้มาแค่นี้ก่อน ในขณะที่เดียวกันก็ไปพยายามต่อรองกับรายชื่อที่ยังไม่ได้สิทธิ์ ก็ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปติดตามเพื่อนำข้อมูลมาเสนอสภาต่อไป

นายบุญนะ ตามล ประธานสภา

ครับ การเสนอเพื่อขอมติให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจ้ง ในเรื่อง โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในวันนี้ ก็ถือว่า ได้มีการแสดงความเห็นกันอย่างหลากหลายเพื่อจะทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด ได้ใช้เวลามาพอสมควร ไม่ทราบว่า จะมีท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายที่ดิน

แห่งชาติ (คทช.)

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารที่เคารพ สืบเนื่องจากที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อ ๑๔ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้คณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แนะนำและกำกับราชการส่วนท้องถิ่นในการรวมกลุ่มของราชการส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด โดยกำหนดแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญญัติการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
๒. ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ส่งเสริม แนะนำและกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต้การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เลือกใช้

วิธีการและพื้นที่กำจัดขยะที่เหมาะสม เกิดการยอมรับของประชาชนในพื้นที่และดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชี Clusters ๓๒๔ กลุ่มภายในจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมูลฝอยให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการมูลฝอย ให้เสนอเหตุผลความจำเป็นและวิธีการที่จะขอเปลี่ยนแปลงการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ โดยให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
๔. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการข้ามเขตจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมูลฝอย ให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการมูลฝอย ให้เสนอเหตุผลความจำเป็นและวิธีการที่จะขอดำเนินการข้ามเขตจังหวัดต่อคณะกรรมการกลางจังหวัดเพื่อพิจารณาและให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่รับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม เสนอต่อคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพิจารณาเสนอความเห็นต่อเพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการและแจ้งให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องทราบ โดยให้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
๕. ในการพิจารณาตามกรณี ข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิจารณาการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรอบคอบ โดยจะต้องพิจารณาให้การเปลี่ยนแปลงการรวมกลุ่มพื้นที่หรือขอดำเนินการข้ามเขตจังหวัดต้องมีบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่สภาท้องถิ่นแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ ไม่มีการรวมกลุ่มในพื้นที่ซ้ำซ้อนกัน ตลอดจนมีความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจิง ได้ถูกกำหนดให้รวมอยู่ในกลุ่มของอำเภอภูเพียง อำเภอเมืองน่านและเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากสภาแล้ว จะมีคณะกรรมการดำเนินการในระดับกลุ่มตามแนวทางที่ได้นำเสนอไปแล้ว ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการที่สำคัญ ๑๔ ขั้นตอน ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน (สำหรับกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยแห่งเดียว ให้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๔)

๒. สภาท้องถิ่นของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมกลุ่มในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน

๓. รายงานผลความเห็นของสภาท้องถิ่นต่อผู้กำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของโครงการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียวที่เป็นเจ้าของโครงการต้องคำนวณมูลค่าโครงการ และจัดทำรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการ

..... ฯลฯ.....

สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นทราบว่า จะมีการจัดการเรื่องของขยะอันตรายก่อน โดยอบต. จะต้องมีการเก็บเพื่อรวบรวมขยะอันตราย รวมถึงซึ่งน้ำหนักเพื่อให้ทราบว่ามีจำนวนเท่าใด ก่อนที่ทางเทศบาล เมืองน่านจะได้ประสานบริษัทเอกชนในการนำไปทิ้งให้ถูกหลักวิชาการ ทั้งนี้ อบต. จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ เช่น หลังคาที่มีการคัดแยกขยะ ก็อาจจะได้รับค่าลดหย่อนกว่าในปริมาณขยะที่เท่ากัน รวมถึงสิทธิ์ที่จะสามารถเขียนโครงการไปของบสนับสนุนการจัดซื้อรถขยะ (สำหรับอบต. ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ เป็นต้น)

นายสำรวย ผัสผล นายก อบต. เมืองจ้ง

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ที่เคารพ เรื่องขยะถือเป็นนโยบายอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติ ที่ผ่านมามีการจัดการขยะโดยชุมชนสามารถลดการใช้งบประมาณในด้านนี้ เพื่อนำไปพัฒนาต่างๆ แต่ในสภาพจริงที่ได้ตรวจสอบเนื่องจากชุมชนไม่อาจจะไม่มีความรู้ความชำนาญ รวมขยะยุคใหม่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะไม่คัดแยกคือทิ้งทั้งหมด ทำให้สารพิษต่างๆลงสู่ดิน อีกประการคือสภาพบังคับที่ต้องปิดบ่อขยะ จึงไม่สามารถใช้งบประมาณไปดำเนินการ ดังนั้นการที่จะต้องเข้าร่วมกลุ่มจึงเป็นเหตุผลสำคัญ อีกทั้งผู้ที่น่าจะเป็นองค์กรที่จะดำเนินการก็คือเทศบาลน่าน ก็ถือว่ามีความพร้อม หรือต้องการที่จะทำเองก็ได้ ถ้ามีความพร้อม สำหรับแนวทางข้างหน้า ถ้าเราตัดสินใจเข้ากลุ่มสิ่งที่จะหายไปคือการจัดการตัวเองในเรื่องขยะโดยชาวบ้านที่ดำเนินการมาโดยตลอด เปลี่ยนมาพึ่งอบต. ก็จะทำให้ต้องทำงานหนักขึ้นมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นมา แต่เห็นว่า น่าจะจัดการแบบถูกผสม คือเฉพาะขยะที่เป็นอันตราย พื้นที่ไม่สามารถจัดการได้ถึงจะให้ส่วนกลาง(อบต.)จัดการ ส่วนที่ชุมชนยังสามารถจัดการได้ เช่นขยะย่อยสลายต่างๆ ชุมชนช่วยดำเนินการ ส่วนในเรื่องของสิทธิ์ที่จะเกิดเมื่อรวมกลุ่ม(Clusters) เราสามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ เช่นรถขยะ(ซึ่งถ้าเป็นช่วงนี้ ซึ่งในช่วงนี้น่าจะมีงบของจังหวัดดูแลในด้านนโยบายฯ แต่หลังจากนี้ไป อาจจะต้องดำเนินการจัดซื้อเอง ส่วนการเตรียมการต่อไปก็คืองบสำหรับจ้างพนักงานในด้านการเก็บขยะรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์
(นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์)
เลขานุการสภา อบต. เมืองจ้ง

ผู้รับรองรายงานการประชุม
บุญนะ ตามล
(นายบุญนะ ตามล)
ประธานสภา อบต. เมืองจ้ง

กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญธรรม แสندวงแก้ว)

(นายทัตชน หาดพรม)

(นางระเบียบ กะรัตน์)